

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา



ปี พ.ศ.๒๕๓๘

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พลศึกษา และกีฬาจังหวัด ตามประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ โดยนายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น ได้รวมภารกิจ บทบาทหน้าที่ อัตรากำลังบุคลากรตลอดจนทรัพย์สินทางราชการ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษาจังหวัด (สังกัดสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ และประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ โดย นายสนั่น อินทรประเสริฐ อธิบดีกรมพลศึกษา , ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัด (กองสารวัตนักเรียน กรมพลศึกษา) ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ และประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ มาจัดตั้งเป็นมินิกรมพลศึกษาจังหวัด โดยมีชื่อว่า “ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด” ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้แทนกรมพลศึกษา



ปี พ.ศ.๒๕๓๙

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๕ ตามมาตรา ๑๔ โดยใช้ชื่อหน่วยงาน “ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด” และได้มีการโอนบุคลากรจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา




ปี พ.ศ.๒๕๔๕

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด” ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวง สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดราชการส่วนกลาง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานอยู่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ในระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และพัฒนากิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา และด้านนันทนาการ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนโยบายของจังหวัด เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา




ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

มีการปฏิรูประบบราชการและปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของภาครัฐ ซึ่งวางอยู่บน
ฐานแนวคิดผสมผสานกันระหว่างหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management) ซึ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
แข่งขัน การบริหารแบบเอกชน การจัดการองค์กรขนาดกะทัดรัดและหลักการจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน ๓ หน่วยงาน คือสำนักนโยบายการทองเที่ยวแห่งชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวแห่งชาติ สำนักอำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาค คือ ปรับโครงสร้างศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด เป็น “สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา ๒ , ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕



วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑

ค.ร.ม.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศ และได้ประกาศแก้ไขชื่อสำนักงาน “ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด” เป็น “สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำแหน่ง “ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด” และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยมี การแบ่งโครงสร้างภายใน ๓ กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา




วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา




วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้บริหารราชการส่วนภูมิภาค (แบบ จ ๔) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาราชการ (กพร.) กำหนดให้ใช้แบบ จ ๔ คือการบริหารจัดการ ที่จัดแบ่งสำนักงานการท่องเที่ยวยและกีฬาจังหวัด จาก ๗๕ แห่ง (จังหวัด) เปลี่ยนแปลงเป็น ๓๑ แห่ง (จังหวัด) ซึ่งบางจังหวัดบริหารตนเองเฉพาะจังหวัด (๑๒ จังหวัด) และบางจังหวัด (๑๙ จังหวัด) ให้จังหวัดข้างเคียงเป็นลูกข่าย (๔๔ จังหวัด) ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวยและ กีฬาจังหวัดชัชนาท อยู่ในเขตภาคกลางตอนบน ๒ มีจังหวัดกาญจนบุรี (จังหวัดหัวหน้ากลุ่ม) และมีจังหวัดภายในกลุ่มประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี และชัชนาท




วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้จัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๑ จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดอีก ๔๕ จังหวัด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท อยู่ในเขตภาคกลางตอนบน ๓ มีจังหวัดสุพรรณบุรี (จังหวัดหัวหน้ากลุ่ม) และมีจังหวัดภายในกลุ่มประกอบด้วย อ่างทอง และชัยนาท โดยมีการแบ่งโครงสร้างภายใน ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ



วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๑๓๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแบ่งงานโครงสร้างภายในสำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด๑ ฝ่าย ๔ กลุ่มงาน คือ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค โดยมีการแบ่งงานภายในเป็น ๕ กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการ ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์